



Công ty [chuyến nhanh quốc tế](#) Newtnt hàng không dân sự các quy định của FAA và Nhỏ và Trung Quốc Theo Luật An ninh Y tế và Sản phẩm tiêu dùng và Công nghệ sinh học năm 2002 của Mỹ thì Hội đồng có thể ghi trên các loại máy bay chuyến hàng không tuân thủ tất cả những điều kiện yêu cầu. Chính phủ Mỹ sẽ thi hành mọi điều kiện pháp lý và những quy định không tuân thủ.

Điều luật này quy định rõ với các khách hàng của dịch vụ chuyến nhanh như sau:

* Đăng ký các chuyến: FAA yêu cầu các chuyến trong và ngoài nước xuất, chấp nhận, đóng gói hay chứa hàng cho người hoặc động vật tiêu thụ tại Mỹ phải đăng ký với FAA. Các nông trại, các cửa bán lẻ, nhà hàng và các cửa hàng phi lợi nhuận có thể tại Mỹ, nơi hàng hóa được chuyển bằng hàng không phải tuân thủ các quy định của FAA.

* Thông báo trước và việc Nhỏ và Trung Quốc: FAA yêu cầu các người mua hàng hoặc các nhà vận chuyển tại Mỹ hoặc đi đến các địa điểm trình lên FAA thông báo trước và việc vận chuyển hàng không. Thông báo này phải được trình không muộn hơn giờ trước khi chuyến bay cất cánh hàng không được nhả hàng năm ngày trước khi chuyến hàng đến nơi.

Chi tiết xin vui lòng xem tại Trang web của FAA.

Hàng không dân sự ghi trên hàng hóa đến Mỹ

Những loại hàng hóa được bao hàm: Một số ví dụ về hàng hóa được FAA coi là hàng không, bao gồm:

Sản phẩm bảo vệ an toàn và gia vị ăn kiêng.

Sữa công thức cho trẻ nhỏ (thức ăn trẻ em).

Nước giải khát bao gồm nước giải khát có cồn và nước đóng chai.

Rau quả.

Cá và hải sản.

Sản phẩm tảo biển và trứng còn nguyên vỏ.

Hàng hóa nông sản thô được dùng làm thực phẩm hoặc thành phần thực phẩm.

Thực phẩm đóng hộp và đông lạnh.

Đường vôi được làm thực phẩm còn sống.

Các loại bánh nướng, thức ăn nhai, kẹo và kẹo cao su.

Thức ăn cho động vật và vật nuôi.

FDA có toàn quyền quy định đối với thực phẩm vi phạm hàng hóa trên. Chi tiết xem tại Trang web của FDA.

Những loại hàng hóa được miễn trừ:

a/ Sản phẩm thực phẩm thực vật, sản phẩm gia cầm và trứng thu được theo quy định tài phán của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) và tuân theo các nguyên tắc và quy định của USDA.

b/ Thực phẩm được làm ra bởi một cá nhân tại nhà riêng và do cá nhân đó gửi đi để tặng quà tặng cá nhân (hay nói cách khác là các lý do phi mại) đến một cá nhân khác tại Mỹ. Gần đây FDA đã mở rộng phạm vi miễn trừ (học tập nghi thức thi luật là chính đáng) nhằm bao gồm tất cả các chuyên hàng thực phẩm cá nhân. Đây là những chuyên hàng do cá nhân gửi đi đến cá nhân với mục đích phi mại. Ví dụ:

Thực phẩm gia đình, bao gồm quân sự, dân sự, cơ quan chính phủ, và thuyền chuyên ngoi

giao;

Thực phẩm được mua bởi du khách và gửi đến địa chỉ của du khách tại Mỹ bởi chính du khách đó;

Quà tặng mua tại các cửa hàng quà tặng và được gửi bởi người mua chứ không phải các cửa hàng quà tặng;

Thực phẩm chứa trong túi gói giao.

Ghi chú: Phạm vi miễn trừ này không bao gồm các chuyến hàng gửi từ nhà bán lẻ hoặc nhà phân phối đến cá nhân. Những chuyến hàng như thế cần phải có Thông báo trước.

c/ Mọi thực phẩm phi tiêu thụ có giá trị dưới 200 USD cũng được xác nhận miễn trừ khi các yêu cầu PN. Mọi thực phẩm bao gồm những lô hàng được nhận đúng rõ ràng là mua vật dành cho các nhà sản xuất thực phẩm hoặc phòng thí nghiệm, những không bao gồm các lô hàng gửi cho nhà bán lẻ hoặc cá nhân.

FDA có toàn quyền quy định đối với phạm vi hàng hoá nói trên. Thông tin chi tiết được đăng tại trang web của

<http://chuyenphatquocte.com>